

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน
ประจำวันที ๙ มีนาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองการสื่อสารมวลชน กรมสารนิเทศ www.mfa.go.th

หัวข้อเรื่อง : “การเตรียมมาตรการรับคนไทยเดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙”

มีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่เดินทางไปประกอบอาชีพ ท่องเที่ยว หรือศึกษาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความไม่สงบทางการเมือง หรือโรคระบาด กระทรวงการต่างประเทศจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลไทยในการเข้าไปดูแลช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่คนไทยเหล่านี้ ตามนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล” โดยในช่วง ๒ เดือนที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 นับเป็นความห่วงกังวลของรัฐบาลทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศไม่ได้นิ่งนอนใจและประสานข้อมูลกับสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ของไทยกว่า ๙๐ แห่งทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กระทรวงการต่างประเทศยังได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วม ประชุมหารือในกรอบคณะทำงานศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน (Rapid Response Center – RRC) โดยมีนายธนา เวสโกสิทธิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน เพื่อเตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือคนไทยใน ต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งประกอบด้วยลูกเรือและผู้โดยสารคนไทย จากเรือไดมอนด์ ปรินเซส (Diamond Princess) ที่ประเทศญี่ปุ่น และคนไทยในเกาหลีใต้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับ ประเทศไทย

กรณีลูกเรือและผู้โดยสารคนไทยจากเรือไดมอนด์ ปรินเซส สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ติดต่อสอบถามความเป็นอยู่ของคนไทยทั้งหมดอย่างใกล้ชิด ผู้ติดเชื้อคนไทยบนเรือทั้ง ๘ คนอยู่ในความดูแลของ แพทย์ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ของญี่ปุ่นแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้อำนวยความสะดวกในการติดต่อญาติในไทย และประสานงานกับแพทย์ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด โดยคนไทยทั้งหมดจำเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นจนกว่า จะหายเป็นปกติ และก่อนหน้านี้สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้อำนวยความสะดวกส่งผู้โดยสาร ๑ คนกลับไทยแล้ว ปัจจุบันมีลูกเรือไทยอยู่บนเรือลำดังกล่าวอีก ๑๖ คน โดยทุกคนได้รับการตรวจเชื้อแล้ว

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานงานกับเรือและกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้ ความช่วยเหลือคนไทยจากเรือดังกล่าว โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งมาตรการการคัดกรอง/ควบคุมโรคของไทย ให้ลูกเรือชาวไทยและผู้โดยสารคนไทยทราบรวมทั้งแนะนำให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด และให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบูรณาการการอำนวยความสะดวก ในการเคลื่อนย้ายคนไทยกลับประเทศด้วยความปลอดภัย
